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ตามกรอบการเขารวม โครงการวิทยุชุมชนของ  กปส. ที่ไดกําหนดไว โดยใหเพิ่มเติมขอตกลงและ    
สั่งการวิทยุชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 ใหวิทยุชุมชนปฏิบัติตามกรอบ
ของกฎหมาย กรอบการดําเนินการวิทยุชุมชนและประกาศ คปค. ฉบับที่ 10  อยางเครงครัด 

จึงขอเสนอที่ประชุมดังนี้ 
1. เพื่อทราบในเรื่องของการดําเนินการตามขอ 1 
2. เพื่อพิจารณาการดําเนินการตามขอ 2 ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

                              ที่ประชุมไดยกประเด็นวา กปส. ควรเปดรับวิทยุชุมชนที่ยังไมขึ้นทะเบียน
มาขึ้นทะเบียนกับ กปส.หรือไม รวมถึงการออกหนังสือใหวิทยุชุมชนมาใหขอมูลกับ กปส.  
          ผูเขาประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีความเห็นพองตองกันวา  
กปส.ไมควรเปดรับวิทยุชุมชนมาขึ้นทะเบียนใหมอีกตอไป โดยใหรอความชัดเจนจาก กสช. ซึ่ง
ปจจุบันวิทยุชุมชนทุกแหงผิดกฎหมายทั้งสิ้น หากเปดใหมีการขึ้นทะเบียนใหมตอไป จะขัดตอ
กฎหมาย และวิทยุชุมชนจะถือเปนขออางไดวา กปส.ไดรับรองแลว  รวมทั้งไมเห็นดวยที่จะมี
หนังสือใหวิทยุชุมชนมาใหขอมูลกับ กปส.อีกดวย  เนื่องจากอาจเปนความเขาใจผิด และถือเอาได
วา กปส.ไดใหการรับรองเชนกัน 
   ผอ.สปข.2 ตั้งขอสังเกตวา ฝายทหารมีความเห็นวา ขอมูลในเรื่องของวิทยุ
ชุมชนของ กปส.ยังไมสมบูรณครบถวน ฝายทหารขอใหจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง จึงได        
มอบหมายให ส.ปชส.ในพื้นที่ไดออกไปสํารวจ นอกจาก จวช. แลว ยังมีอีกหรือไม  มีกี่สถานี ผูใด
รับผิดชอบ    
   ผอ.สนผ. ใหขอมูลวา ขณะนี้มีหนังสือเวียนถึงวิทยุชุมชนทั้งหมดวา กปส.   
จะเปดอบรมผูประกาศใหวิทยุชุมชนและสนับสนุนเรื่องสอบใบผูประกาศ ซึ่งเปนการกลาวอาง 
เสมือนเปนการหาเครือขาย โดย กปส.สนับสนุน ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง กปส.ควรจะเรงประชา-
สัมพันธชี้แจงขอเท็จจริงวา กปส.ไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้แตอยางใด 
   รปส.(นางภัทรียาฯ) เห็นดวยกับขอสังเกตของ ผอ.สปข.2 และ ผอ.สนผ.    
จึงขอให อกช.รับไปประสานให ส.ปชส. สํารวจตรวจสอบขอเท็จจริงใหครอบคลุมทุกพื้นที่ และให 
อกช.ประชาสัมพันธชี้แจงขอมูลกับผูประกอบการวิทยุชุมชนทั้งหมดไดรับทราบโดยกันวา กปส.    
ไมมีสวนเกี่ยวของในการสนับสนุนใหมีการเปดอบรมแตอยางใด 

/พรอมนี้... 
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   พรอมนี้ ไดรายงานวา มีวิทยุชุมชนสอบถามวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สามารถสั่งยุติการดําเนินการของวิทยุชุมชนที่ใชคลื่นความถี่ซ้ํากับคลื่นความถี่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดหรือไม  ซึ่ง รปส.(นางภัทรียาฯ) ไดแนะนําวา สํานักงานตํารวจแหงชาติมี
สิทธิ์ที่จะกระทําได ถาคลื่นความถี่นั้นเปนคลื่นวิทยุหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในขณะ
เดียวกัน หากมีผูสอบถามถึงคลื่นหลักของ กปส.ก็สามารถที่จะใหขอมูลได มิใชเรื่องลับแตอยางใด 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันมิใหวิทยุชุมชนมาใชคลื่นความถี่ซ้ํากับความถี่ของ กปส. อันอาจจะเปน
ขอกฎหมายใหมีการฟองรองกันตอไป 

 

  มติที่ประชุม  1. รับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน
ของ คปค.และ กปส.ตามที่กองงาน กกช.เสนอในขอ 2 
     2. ไมเห็นชอบให กปส.เปดรับวิทยุชุมชนที่ยังไม
ข้ึนทะเบียนมาขึ้นทะเบียนหรือใหขอมูลกับ กปส.อีก ทั้งนี้ ใหรอความชัดเจน
จาก กสช. 
     3. รับทราบการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติที่สามารถสั่งการใหวิทยุชุมชนยุติการดําเนินการใชคลื่นความถี่ซํ้ากับ
คลื่นหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     4. มอบหมายให อกช.ประชาสัมพันธชี้แจงขอมูล
ใหวิทยุชุมชนทราบกรณีที่ กปส.ไมมีสวนเกี่ยวของกับการฝกอบรมผูประกาศให
กับวิทยุชุมชน และใหประสานกับ ส.ปชส.สํารวจรายละเอียดของวิทยุชุมชน  
นอกเหนือจาก จวช.ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพ่ือเปนขอมูลของ กปส.ตอไป 

 

   3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส. 
                                       อกช.รายงานวา สบืเนือ่งจากการประชุม  คบส. ครั้งที ่9/2549 เมื่อวันที่ 
26  กันยายน 2549 ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่ กองงาน กกช. รายงาน และหากหนวยงานใดมี
ปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเครือขายเคเบิลทีวีใหสอบถามไดที่ กองงาน กกช. 
  กองงาน กกช. ไดดําเนินการดังนี้ 

/1. การแตงตั้ง.. 
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            1. การแตงตั้งคณะทํางานใหคํานิยามศัพทและขอความทางเทคนิค 
                 กองงาน กกช. ไดจัดประชุมคณะทํางานยอยไปแลว จํานวน 2 ครั้ง เพื่อรวมกัน
กําหนดคําศัพทที่เกี่ยวของในการใหความหมาย  และจะนัดประชุมเพื่อพิจารณาใหคํานิยามศัพท 
และขอความทางเทคนคิอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งผลการประชุมเปนอยางไรจะไดรายงานที่ประชุม คบส. 
เพื่อทราบและรับรองตอไป 
            2.  การตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียม  ASTV   
                 2.1 กองงาน กกช. ไดตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนผาน
ดาวเทียม ASTV NEWS1  พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปประเด็นสําคัญ ๆ  นําเสนอผูบริหารเพื่อทราบ 
                 2.2 ประชาสัมพันธจังหวัดยโสธร ชี้แจงขอเท็จจริงรายการเมืองไทยรายสัปดาห  
กลาวอาง ผูวาราชการจังหวัดยโสธรสั่งตัดสัญญาณ  ASTV  โดยชี้แจงวาการกลาวอางดังกลาวไม
เปนความจรงิ   ซึ่งขอเทจ็จริงคือ  ในวันที่ 25 กันยายน 2459  ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ไดแจงใน 
ที่ประชุมสื่อมวลชน ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร ใหผูประกอบการเคเบิลทีวีทราบตามเจตนารมณ 
ของ คปค. และขอใหปฏบิัติตามประกาศ ฉบับที ่10 และคําสัง่ที่ 5/2549  สวนการนําเผยแพรภาพ
เปนดุลยพินจิของผูประกอบการ หากมีปญหาเกิดขึ้นใหรับผิดชอบเอง  พรอมนี้ ไดทําหนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงแกแมทัพภาคที่ 2 , ผูบังคบัการจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด  และ บรรณาธิการหนังสือพิมพ
ผูจดัการรายวัน 
           3.  การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค  
                   ประชาสัมพันธจังหวัดศรีสะเกษ รายงานผลการตรวจสอบขอรองเรียนบริษัท นิวเวฟ
เคเบิ้ลทีวี จาํกัด แพรภาพอนาจารเนื่องจากไดมี ประชาชนรองเรียนผานทาง E-Mail  ของ สปข.2 
อุบลราชธาน ีวาเวลาประมาณ 20.00 น. เศษ ของวนัที่ 10 กันยายน 2549 หลังขาวทองถิน่ บริษัท นิว
เวฟเคเบิล้ทีว ี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ไดแพรภาพออกอากาศภาพยนตรไทย  ซึ่งภาพยนตรดังกลาวสอไป
ทางลามกอนาจารเกือบตลอดทั้งเรื่อง และ สปข.2 ไดแจงให ปชส.จังหวัดศรีสะเกษดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง 
                  ส.ปชส.ศรีสะเกษ ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว และรายงานผลการตรวจสอบดังนี้ 
  3.1 บริษัท นิวเวฟเคเบิ้ลทีวี ไมมีใบอนุญาต และไมปรากฏในรายชื่อผูประกอบการ 
เคเบิลทีวีเครือขายของ กปส.  

/3.2 ตามผังรายการ... 
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  3.2 ตามผังรายการไมปรากฏวามีการบรรจุภาพยนตรไทย แตการแพรภาพออกอากาศ
จริงมีการฉายภาพยนตรไทยอยูเนือง ๆ อาทิ เรื่อง กานกลวย, มอ 8, ตมยํากุง ฯลฯ 
  กองงาน กกช. ไดรายงานผลการตรวจสอบของ ส.ปชส.ศรีสะเกษ โดยนําเรียน อปส. 
ผาน รปส. (นางภัทรียาฯ) และทําหนังสือแจงไปยัง บริษัท นิวเวฟเคเบิล้ทีวี จํากัด ขอใหดําเนินการให
เปนไปตามกฎ ระเบยีบ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
              ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี รายงานผลการแจงผูประกอบการเคเบิลทีวีเกี่ยวกับการ
สง ขอความ SMS  ประเด็นการเมืองในรายการเลาขาวโดยไดรับความรวมมือจากผูประกอบการดวยดี 
   4.  การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขตพื้นที่ กทม. 
          กองงาน กกช. ไดเดินทางไปพบผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขต กทม. จํานวน  4  บริษัท  
เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการเคเบิลทีวีเพื่อใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน รวมถึงตรวจสอบรายการที่ออกอากาศทางสถานีและ           
ผูประกอบการเคเบิลทีวีไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  4.1 ตองการใหมีกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนในการควบคุม กํากับดูแลผูประกอบการเคเบิลทีวี 
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการดําเนินการ  
  4.2 ควรมีการประเมินสถานี ตรวจสอบคุณภาพรายการ และการแพรภาพสงสัญญาณ
กอนตอใบอนุญาตใหผูประกอบการในแตละครั้ง 
  4.3 ตองการใหหนวยงานภาครัฐเปนผูกําหนดราคาในการเก็บคาบริการ เพือ่ความเปน
ธรรมทั้งตอผูประกอบการและผูเปนสมาชิก 
  4.4 การขายลิขสิทธิ์รายการควรมีการตรวจสอบสิทธิ์ที่แทจริงจากหนวยงานภาครัฐกอน 
และหนวยงานภาครัฐออกใบอนุญาตใหกอนจึงจะสามารถขายลิขสิทธิ์ได เพื่อปองกันการขายลิขสิทธิ์ที่ 
ไมถูกตอง  และการขายลิขสิทธิ์รายการไมควรมีการผูกขาดเพียงรายเดียว ใหผูประกอบการแขงขัน 
บริการกันเอง 
  4.5 ไมควรกําหนดจํานวนชองที่ออกอากาศ และในพื้นที่เดียวกันไมควรมีผูประกอบการ 
เกิน  2  ราย 
  ความเห็นเกี่ยวกับ ชอง NBT 
  1. การติดตอดานรายการของ NBT สําหรับผูที่เปนสมาชกิของสมาคมเคเบิลทีวีตองการ
ติดตอผานสมาคมเคเบิลทีวี แตสําหรับผูที่ไมไดเปนสมาชิก ตองการติดตอกับกรมประชาสัมพันธโดยตรง 

/2. ชองรายการ... 
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  2. ชองรายการที่ตองการจาก NBT  
- ชอง  ESPN  
- ชอง Discovery, 
- ชองกีฬา  (ฟุตบอลอังกฤษ)  
- ชองศาสนาอิสลาม 

            กองงาน กกช. ไดทําหนังสือถึง กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน)    ซึ่งเปนผูใหสมัปทานแกบริษัท ยูบีซี ขอใหตรวจสอบการมีโฆษณาของยูบีซี ตามที่ไดรับการ
รองเรียนจากประชาชน รวมถึงขอใหระมัดระวังภาพการสูบบุหรี่ในภาพยนตรตางประเทศ และขอให
กวดขัน  กํากับดูแล บริษัท ยูบีซี ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน รวมถึง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัดตอไป  
 5.  สัญญาเขารวมโครงการเครือขายของ กปส.         
      5.1 ตามที่ กองงาน กกช. รายงานผลการสํารวจขอมูลผูประกอบการเคเบิลทีวเีครือขาย
ของกปส. ประจําเดือนกนัยายน 2549 ไปแลวนั้น ณ วันที่  17 ตุลาคม 2549 ไดมีรายงานเพิ่มเติม
อีก 2 จังหวัด ไดแก 
  - จังหวัดเพชรบุรี     สํานักประชาสัมพันธเขต 8 จํานวน  1 ราย 
  - จังหวัดปราจีนบุรี  สํานักประชาสัมพันธเขต 7 จํานวน  2 ราย 
  รวมจังหวัดที่รายงานทั้งสิน้  36 จังหวัด ยังเหลืออีก 39 จังหวัด ที่ยังไมไดรายงาน 
ผลการสํารวจขอมูล ซึ่ง กองงาน กกช. ไดทําหนังสือสอบถามความคืบหนาไปยังประชาสัมพันธ
จังหวัดที่ยังไมมีขอมูลแลว ผลเปนอยางไรจะไดรายงานที่ประชุม คบส. เพื่อทราบตอไป 
      5.2  สปข. 1 รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการเครือขายเคเบิลทีวีของ กปส.     
ประจําเดือนกันยายน 2549 มีผูประกอบการเคเบลิทีวีขอคืนหลักประกันสญัญาเพิ่มเติมอีก 5 ราย  
เปนการคืนเงินสด 4 ราย และคืนหนังสือค้ําประกันสัญญา 1 ราย  ไดแก 1. หจก.เซาทอีสเทอรกาย
เน็ตเวิรก   2.หจก.เจทีวี มีเดีย  3.บริษัท เคซีทีวี  4.บริษัท เฉินเจียนวนัเจริญ จํากดั    
5. หจก. เอพีดี  เทเลวิชั่น 
     5.3 สปข. 6 รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการเครือขายเคเบิลทีวีของ กปส.    
ประจําเดือนกันยายน 2549  มีผูประกอบการเคเบิลทีวเีครือขายของ กปส. ที่สัญญาสิ้นสุดมา     
ขอรับหนังสือค้ําประกันคืน จํานวน 6 สัญญา และยังคงเหลืออีก 16 สัญญา 

         6.  เรื่องอื่น ๆ  
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6. เรื่องอื่น ๆ 
      6.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงวาไดดําเนินการแจงแนวทางปฏิบัติเรื่องที่ 
กปส. ขอใหชวยกํากับดูแลและแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทราบและปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับ 
การประกอบการการเคเบิลทีวีเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน 
พ.ศ. 2498 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2530 
เรียบรอยแลว 
      6.2 กองงาน กกช. ทําหนังสือแจงเวียนไปยังผูประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศเพื่อขอ 
ความรวมมือในการปฏิบัติตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ-
มหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ 10  เรื่อง ขอความรวมมือในการเสนอขาวสาร  และไดทําหนังสือ 
ขอความรวมมือ ศสช. เพื่อเผยแพรหนังสือแจงเวียนและประกาศดังกลาว ผานเวปไซตของ กปส. 
                                     

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
    
 

  3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส. 
                                       อกค. รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส. ดังนี้ 
    1. ยอดเงินคงเหลือของเงินรายได ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 
มียอดเงินคงเหลือ 136.64 ลานบาท  
    2. รายรับเดือนกันยายน 2549 จํานวน 38.74 ลานบาท    
รายจาย จํานวน 35.01 ลานบาท 
    3. เปรียบเทียบรายรับ-รายจาย รอบปงบประมาณ 2549 
(1 ต.ค.28548 - 30 ก.ย.2549) มีรายรับ 411.57 ลานบาท รายจาย 454.16 ลานบาท  
รายรับต่ํากวารายจาย 42.59 ลานบาท  
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว  หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
ประสานกับเจาหนาที่  กคล.) 
        นางสาวพรวิลัยฯ (ผูแทนกระทรวงการคลัง) ตั้งขอสังเกตจากแผนภูมิ
แสดงรายรับ-รายจายเงินรายไดป  2549  ในเดือนมิถุนายน 2549 มียอดรายจายสูงกวาใน
เดือนอื่น ๆ  มาจากสาเหตุใด 
 

/อกค.ชี้แจง... 
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     อกค.ชี้แจงวา สาเหตุทีร่ายจายในเดือนมิถุนายน 2549 หนวยงานนําใบสําคัญของเดือน
เมษายน และพฤษภาคม 2549 มาตั้งเบิกในเดือนมิถุนายน 2549 จึงเปนเหตุใหยอดรายจายสูง
กวาในเดือนอื่น ๆ  
       ร.อตส.ชี้แจงเพิ่มเติมวา สาเหตุเนือ่งมามีกิจกรรมพิเศษ คอื การแขงขนั
กีฬาซีเกมส ซึ่งนํามาเบิกจายในเดือนมิถุนายน 2549 จึงทําใหมียอดสูงกวาในเดือนอื่น ๆ  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

                                    3.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธคณะทํางาน  
                      ดานประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 
              ผอ.สวท.รายงานวาสืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 9/2549 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุมมีมติให สวท. ในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานฝายประชา-
สัมพันธการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ทําหนังสอืขอคํายืนยันจากกรมวิชาการเกษตรในการเสนอ
แผนการประชาสัมพันธการจัดงานพืชสวนโลกของ  กปส.  และใหรายงานที่ประชุมทราบ 
    ในการดําเนินการ สวท. ในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานดาน
ประชาสัมพนัธการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกไดเรงรัดติดตามขอหนังสือยืนยันในขอตกลงระหวาง
หนวยราชการกับหนวยราชการจากกรมวิชาการเกษตรเปนระยะ ๆ ซึ่งแจงวา กรมวิชาการเกษตร
ไดมอบหมายใหบริษัท REED TRADEX ซึ่งเปนบริษทัเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่     
คณะทํางานผูบริหารงานปฏิบัติการพิจารณาและประชาสัมพนัธงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม-
พระเกียรติราชพฤกษ 2549 ไปแลว จึงไมสามารถออกหนังสือซ้ําซอนได  
    ในการนี้ สวท. ไดมีการประชุมรวมกับบริษัทฯ ซึ่งมีขอยุติวา กปส.จะ
ดําเนินการรวมผลิตรายการกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําหนังสือขอความรวมมือ กปส.ทําหนาที่
ประชาสัมพนัธงานมหกรรมพืชสวนโลก ตามแผนงานแบบบรูณาการที่ กปส. เสนอแผนไปแลว 
โดยไดมีการพิจารณาปรับแผนบางโครงการ และ สวท.ไดนําเสนอ อปส.ผาน อกร.ไปเรียบรอยแลว 
ซึ่ง อปส.อนมัุติให กปส. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินการอยางถูกตองตามระเบียบ 
ทั้งนี้ สวท. ไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย กคล., กกร., สพท., สวท., สนข., สปต. 
และ สปข.3 รวม 7 หนวยงานไดทราบแลว การดําเนินงานในครั้งนี้ กปส.ไดรับงบประมาณ
สนับสนุน เปนเงิน 5,716,000 บาท  

/เกี่ยวกับเรื่องนี้... 
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  เกี่ยวกับเรื่องนี้ กกร. ไดมีขอสังเกตวา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคญัอยางยิ่ง และจะตอง
แจงใหคณะกรรมการจัดงานฯ ใหความรวมมือยืนยันคาใชจายที่จะสนับสนุนตาม    แผนงานเปน
ลายลักษณอักษร  แมวาตามขอเท็จจริง กปส. จะยังไมไดรับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ  
แตการปฏิบัติงานที่จําเปนเรงดวน ไมสามารถรอได สวท. จงึไดขอยืมเงินทดรองจายมาหมดแลว 
จากหนวยงานของตนเอง ซึ่งงานเรงดวนไดแก การถายทอดสดพิธีเปดงานพืชสวนโลก ในวันที ่ 1 
พฤศจิกายน 2549  
   ผอ.สปต. ชีแ้จงวา กปส. ควรขอรับหนังสือยืนยนัเปนลายลกัษณอักษรจาก
บริษัทฯ กอน หากไมมีหนังสือยืนยนัรับรอง กปส. ควรเลอืกดําเนินการเฉพาะกิจกรรมในหนาที่    
รับผิดชอบ เชน การถายทอดวิทยุและการถายทอดโทรทัศนเทานั้น จนกวาจะไดรับการยืนยัน      
งบประมาณที่ชัดเจนกอน  
   ผอ.สปข.3 ชี้แจงวา ขณะนี้ กปส. ไดปฏิบัติตามแผนแลวเกือบทุกกิจกรรม 
โดย สปข.3 ไดสํารองเงนิรายไดไปแลว หากไมไดรับการยืนยันจะตองตดิตามในลักษณะขอตกลง
หรือเปนการจาง ซึ่งเปนไปตามระเบยีบของทางราชการ การใชจายเงนิจะตองคํานึงถงึเทาที่จายจริง 
บางกิจกรรมไมสามารถรอได แนวทางปฏิบัติดําเนินการเชนเดียวกับงานอื่น ๆ ทีเ่คยดําเนินการมา 
โดยสํารองเงินคาใชจายไปกอน เมื่อไดรับงบประมาณก็นํากลับเขาคืนคลังตอไป 
   รปส.(นางภทัรียาฯ) กลาววา สําหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับเรือ่งนี้มอบหมาย 
ให กคล.และ กกร.รับผิดชอบ และเห็นสมควรอยางยิ่งที่จะตองเรงรดัหนังสือยืนยันในเรื่องงบ
ประมาณจากบริษัทฯโดยดวน และให ผอ.สวท. ดําเนินการเบิกเงินสนับสนุน จํานวน  5,716,000 
บาท  (หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)  โดยเร็วที่สุด 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบงบประมาณแผนการปฏิบัติงานการ
ประชาสัมพันธของ กปส.เปนเงิน 5,716,000 ลานบาท  

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
    4.1 การมอบอํานาจอนุมัติและลงนามในสัญญารวมผลิตรายการของภาค 
                                       ราชการและรัฐวิสาหกิจทาง สวท.  และ สทท.ในสวนภูมิภาค 
         อกค.รายงานวา ตามที่ สวท. ในสวนภมิูภาคไดปรับเปลี่ยนโครงสราง
และระบบบริหารงานของ  สวท.  เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  (SDU)  รวมทั้งโอนงานและให        

/ขาราชการ-ลูกจาง... 
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ขาราชการ-ลูกจางและพนักงานราชการ ปฏิบัติหนาที่ราชการในสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
นั้น  ไดมีการเชาเวลารายยอยและการรับจางผลิตสื่อโครงการประชาสัมพันธ แตเดิม ผอ.สปข.1-8  
เปนผูมีอํานาจอนุมัติและลงนามในสญัญาเชาเวลาฯ และสญัญาจางผลิตสื่อฯ  ตอมาไดมีคําสั่ง 
กปส. ที ่ 238/2549 มอบอํานาจการดําเนินการตามระเบียบ กปส. วาดวยการใหเชาเวลาเพื่อเสนอ
รายการโฆษณาสินคาและบริการธุรกิจทาง สวท.และ สทท. ป 2547  ปจจุบันทาง สวท. ในสวน ภูมิภาค 
ไดมีการปรับเปลี่ยนจากการใหเชาเวลารายยอยทางสถานีเปนการรวมผลิตรายการและ อปส. มี 
บัญชาใหการขออนุมัติรวมผลิตรายการทาง สวท. และ สทท.  ตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการใหเชาเวลา และรวมผลิตรายการ 
                          ในการนี้  สวท. ในสวนภูมิภาค  คือ  สวท. ประจวบคีรีขันธ ไดเสนอขออนุมัติ
รวมผลิตรายการวิทยุกับหนวยงานภายนอกที่เปนภาคราชการและรัฐวิสาหกจิ    ซึ่งมีระยะเวลาในการ
รวมผลิตรายการไมเกิน  1 ป ตอ 1 สัญญา อัตราคารวมผลิตรายการใชฐานการคดิอัตราคาเชา
เวลาตามคําสั่ง กปส. ที่  713/2533 (ระบบ A.M.) และ คําสั่ง กปส.ที่ 676/2541 (ระบบ F.M.) 
นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหเชาเวลาและรวมผลิตรายการ  โดยเสนอเรื่อง
ผาน  ผอ.สวท. มานั้น การเสนอในระยะเรงดวนหากนําเขาพิจารณาผานคณะกรรมการพจิารณา
การใหเชาเวลาฯจะไมทันกําหนดการขออนุมัติออกอากาศ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน  
                       จึงเสนอที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจให  ผอ.สวท.(กทม.) และ ผอ.สทท.11 
(กทม.)    มีอํานาจดังนี้ 

1. อนุมัติการรวมผลิตรายการกับภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุสัญญาฯ ไมเกิน    
1  ป ตอ 1 สัญญา 

2. มอบอํานาจให ผอ.สวท. และ ผอ.สทท. ลงนามในสัญญารวมผลิตรายการกับ 
ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุสัญญาไมเกิน 1  ป 

3. อนุมัติระงับการออกอากาศ, บอกเลิกสัญญา หรือ ขอตกลงรวมผลิตรายการ  
ทาง สวท.และ สทท.ในสวนภูมิภาค ตามขอ 1 
    4. อัตราคารวมผลิตรายการอนุโลมใหใชฐาน การคิดอัตราคาเชาเวลาตามคําสั่ง  
กปส. ที่ 713/2533 (ระบบ A.M.),คําสั่ง กปส.ที่  676/2541 (ระบบ F.M.), สทท.ใชคําสั่ง กปส.ที่ 
749/2539, คําสั่ง กปส.ที่  345/2542   และ คําสั่ง  กปส.ที่ 162/2542 

/5. มอบหมาย... 




